

Số: 6628/TB-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

**kết luận của đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại Hội nghị giao ban tháng 5 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội
trong tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh**

Thực hiện chương trình làm việc tháng 06/2019 của UBND tỉnh, ngày 10/6/2019, đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2019. Cùng chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Phú Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND và các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh: Cục Hải quan; Cục Thống kê; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Liên minh HTX tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư, Xây dựng tỉnh; Ban Quản lý công nghệ cao công nghệ sinh học; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Sau khi nghe đồng chí Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2019; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng khá ổn định. Trong 05 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Song song với việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, các cấp, các ngành đã tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường nhân lực, vật lực để thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế dịch tả heo Châu phi; tổ chức kiểm tra, gia cố các công trình, hồ, đập thủy lợi, khơi thông dòng chảy; triển khai các biện pháp

dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, phun xịt thuốc diệt loăng quăng, hạn chế các loại dịch bệnh thường xảy ra trong mùa mưa. Kết quả phát triển sản xuất công nghiệp lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 7,79%; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng trưởng khá; đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được thực hiện tốt; an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được củng cố và ổn định.

Tuy nhiên, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 vẫn còn gặp một số khó khăn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: tình hình dịch tả heo Châu phi chưa được khống chế, vẫn có nguy cơ lây lan trên địa bàn tỉnh; thu ngân sách chưa đạt yêu cầu đề ra; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao.

II. Một số nội dung cần tập trung thực hiện trong tháng 6 và các tháng cuối năm 2019

1. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua; đánh giá những việc đã làm, chưa làm, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Rà soát những nội dung chất vấn của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp trước; những việc đã làm, chưa làm để báo cáo các Đại biểu Hội đồng nhân dân trong kỳ họp tới.

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, ...

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4067/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn; thực hiện quyết liệt các biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, như: quản lý đầu tư, vốn, tài sản nhà nước và các hoạt

động quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng, ...; không để đơn vị, tổ chức nào được tự ý ban hành ra các quy định trong quản lý, điều hành gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Có biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

- Tổ chức rà soát các nguồn thu trên địa bàn; nghiên cứu, xác định biểu thuế, xác định các mức thu, tỷ lệ thu cho phù hợp, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng được các nguồn thu.

- Chủ động phối hợp triển khai các giải pháp phòng chống các loại tội phạm. Tăng cường lực lượng nắm địa bàn, bám địa bàn, kịp thời phối hợp, hỗ trợ người dân và các cấp chính quyền xử lý đối với các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm lừa đảo, dùng thủ đoạn xâm chiếm, cưỡng đoạt đất đai của nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch tả heo Châu phi; tổ chức tiêu độc, khử trùng chuồng trại, áp dụng triệt để, nghiêm ngặt các biện pháp cách ly đối với các địa phương có dịch; tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo; cương quyết tiêu hủy, xử lý nghiêm đối với đàn heo đã nhiễm bệnh theo đúng quy định; không để dịch tả heo Châu phi tiếp tục lây lan trên địa bàn và khuyến cáo người dân, không để những hộ có bị heo nhiễm dịch tái đàn sớm.

- Tổ chức kiểm tra, gia cố, sửa chữa hồ đập, kênh mương, khơi thông dòng chảy đảm bảo tốt công tác tích trữ nước và thoát nước trong mùa mưa. Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai; tổ chức khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai khi mùa mưa đến.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, giúp người dân ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Chủ động đôn đốc, hướng dẫn Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu và Biên Hòa; nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị rà soát, bổ sung quy chế quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và khuyến cáo người dân trong việc chăm nuôi trồng các loại thủy, hải sản; không để người dân tự ý tăng mật độ đàn hoặc di dời bè cá đến các vị trí có nhiều khả năng gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 4067/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc; thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường...; không thu hút đầu tư đối với các dự án gây ô nhiễm môi trường, dự án công nghệ lạc hậu, sử dụng lao động nhiều ... theo đúng chủ trương đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện 07 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2015-2020. Đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, chưa đạt, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn vị trí các khu đất để tổ chức đấu giá, tạo vốn đầu tư dự án đường ven Sông Cái trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (PAR INDEX) và đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (SIPAS) trên địa bàn thời gian qua. Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được, những vấn đề chưa đạt, nguyên nhân và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp trong thời gian tới.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, như: quản lý đầu tư, vốn, tài sản nhà nước và các hoạt động quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý xây dựng, ...; không để đơn vị, tổ chức nào được tự ý ban hành ra các quy định trong quản lý, điều hành gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Có biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo các đề án đã đăng ký để trình UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới theo đúng thời gian quy định.

- Khẩn trương tổ chức hoàn chỉnh đề án chia tách, sát nhập, chuyển từ xã lên phường và việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5479/TB-UBND ngày 16/5/2019. Kết quả báo cáo Thường trực UBND tỉnh trước ngày 15/7/2019.

5. Cục Thuế tỉnh: Kiểm tra, rà soát lại các khoản thu thuế, đánh giá tình hình thu thuế trên tất cả các lĩnh vực, nhất là khoản thu thuế tài nguyên, đất đai, trên cơ sở đó có giải pháp thu phù hợp, đảm bảo đạt chỉ tiêu thu trong năm 2019.

6. Sở Tài chính: Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu ngân sách; xác định rõ nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thu chậm, tỷ lệ thu ngân sách thấp, không đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Song song với công tác đánh giá hoạt động thu ngân sách, tổ chức rà soát các khoản chi, đảm bảo chi đúng, chi đủ, đúng quy định trên tinh thần tiết kiệm, trách để tình trạng mất cân đối với hoạt động thu.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là việc khai thác đất, đá trên địa bàn.

- Kiểm tra, rà soát quỹ đất, xác định các loại đất có khả năng đấu giá để khẩn trương tổ chức đấu giá đối với khu đất sạch, không để lãng phí nguồn đất đai, góp phần tăng thêm các nguồn thu ngân sách của tỉnh.

- Rà soát thời gian thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp có hoạt động xả thải ra khu vực cầu La Ngà; trên cơ sở đó xem xét và có phương án di dời đối với các doanh nghiệp có nguồn xả thải lớn.

- Thành lập Ban Chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, hướng dẫn Công ty Phúc Thiên Long lắp đặt máy móc thiết bị xử lý rác thải cho phù hợp. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu đánh giá việc xử lý mùi của khu xử lý rác thải của Công ty Phúc Thiên Long, đảm bảo trong quá trình hoạt động không phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh, nhất là khu vực sân bay quốc tế Long Thành.

- Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm trong thu hút đầu tư công nghệ xử lý rác thải ở các địa phương lân cận (Thành phố HCM, Bình Dương), trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, làm việc với các chủ dự án, khuyến cáo chủ dự án đầu tư hệ thống công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải, thay thế các dự án công nghệ lạc hậu.

8. Cục Hải quan Đồng Nai: Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của ngành; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết kịp thời vướng mắc

phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào những doanh nghiệp khai báo giá thấp, đột biến, đã phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý. Song đó, cần có giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh kê khai hải quan tại các chi nhánh Hải quan trên địa bàn tỉnh.

9. Thanh tra tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý, giải quyết khiếu nại của người dân, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng.

- Khẩn trương thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra toàn bộ tình hình hoạt động, và những sai phạm liên quan đến cụm công nghiệp Phước Tân. Kết quả tham mưu trình UBND ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra **trước ngày 17/6/2019**.

10. Sở Y tế: Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; khuyến cáo người dân có biện pháp diệt loăng quăng, hạn chế các bệnh sốt xuất huyết phát sinh trong mùa mưa.

11. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư mở rộng đối với khu vực Quảng trường tỉnh.

12. Sở Giáo dục đào tạo: Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

13. Sở Văn Hóa: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra Vũ trường, quán Bar, Karaoke trên địa bàn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.

14. Công an tỉnh: Tăng cường công tác nắm địa bàn, kịp thời phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xử lý các băng nhóm tội phạm đang tổ chức thực hiện các hành vi cưỡng đoạt, xâm chiếm đất đai của nhân dân. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

* Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh **trước ngày 15/7/2019**.

- **Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh **trước ngày 20/7/2019**.

- **Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Tổng hợp):** Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo trên và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Trên đây là kết luận của Đồng chí Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban Thường trực 04 bên về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2019 và các tháng tiếp theo. Đề nghị các sở, ngành và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo thời gian quy định trên./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, ĐT, CNN, VX.

(Bangvv)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Sĩ Lâm